

# ม.มหิดลคว้ามหา'ลัยสี่เขี้ยวอันดับ1ไทย ย้ำนโยบายเรียนรู้อยู่ร่วมธรรมชาติ-มุ่งเป้าอีโคยูฯ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผย ในการแถลงข่าว “ม.มหิดล มหาวิทยาลัยสี่เขี้ยว อันดับ 1 ของ ประเทศไทย ประจำปี 2012” จากผลสำรวจของมหาวิทยาลัยแห่ง อินโดนีเซีย ที่ระบุว่า ม.มหิดลเป็นสถาบันการศึกษาสี่เขี้ยวที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 36 ของโลก อันดับที่ 11 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของประเทศไทย ว่า ม.มหิดลตระหนักถึง การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นกรีน แคมปัส มาตั้งแต่ปี 2551 โดยจัด ทำแผนแม่บทภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยเมืองในฝัน เมืองน่าอยู่และ เสริมสร้างสุขภาพ” จากนโยบาย “เราจะเรียนและเราจะอยู่ร่วมกับ ธรรมชาติ” โดยเริ่มจากการสร้างพื้นที่ในมหาวิทยาลัยร้อยละ 70 ให้ เป็นสีเขียว ทำให้น่าอยู่ร่มรื่นเป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้าง จินตนาการและการเรียนรู้ ทั้งยังได้สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสถานที่ ที่ชุมชนเพื่อนบ้านได้ร่วมใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยปัจจุบันได้ผลักดันและ สถานต่อด้วยการกำหนดเป็น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มี เป้าประสงค์หลักเพื่อที่จะส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอีโค ยูนิเวอร์ซิตี อย่างเต็มตัวในปี 2559

“ในปี 2556 นี้ นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การผลักดันให้เป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเมืองจักรยาน การเปลี่ยน ขยะให้เป็นรายได้ เป็นต้น คือการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจ

อย่างถูกต้องในเรื่องลดการใช้ไฟฟ้า น้ำ น้ำมันและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการนำเอาองค์ ความรู้ของคณะ สถาบันและวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้ในการก้าวไปสู่ อีโค ยูนิเวอร์ซิตีอย่างเต็มตัว” อธิการบดี ม.มหิดล กล่าว

ด้าน รศ.ดร.กัมปนาท ภัคคิภูล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ กล่าวว่า คณะมีการเรียนการสอนในระดับปริญญา ตรีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 67 รายวิชา ปริญญาโท 28 รายวิชา และปริญญาเอก มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการซึ่งจะนำไป สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัย ไปประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมของประเทศ

รายงานข่าว แจ้งว่า ในการจัดอันดับดังกล่าว ยังมีสถาบันอุดมศึกษา ของประเทศไทยคิดอันดับโลกด้วยอีก 6 แห่ง คือ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับ 38, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับ 41, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับ 44, มหาวิทยาลัย มหาสารคาม อันดับ 71, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ อันดับ 175 และมหาวิทยาลัยบูรพา อันดับ 195 ของ โลก จากจำนวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 215 แห่ง โดยยอดมหาวิทยาลัยสี่เขี้ยวของโลกประจำปี 2012 จากผลสำรวจ ครั้งนี้คือมหาวิทยาลัยคอนเนกติกัต สหรัฐอเมริกา